
 
 
 

 
 

สื่อ ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

 
ไทยโพสต ์

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา 

ผู้จัดการออนไลน ์

เลื่อนเสด็จฯ ทางชลมารค 
    -เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าว ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อน 
พระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จาก 24 ต.ค. เป็น 12 ธ.ค. 62 
หลังรัฐบาลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เนื่องจากกระแสน้้าและดินฟ้าอากาศ โดยริ้วขบวน
จะเป็นดั่งเดิม ทั้งนี้ ในการซ้อมใหญ่ครั้งที่ 1 บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เป็นจุดรวมพลเจ้าหน้าที่
ประจ้าเรือพระราชพิธี มีเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมฝึกซ้อมด้วย รวมถึงกรมแพทย์
ทหารเรือ และ รพ.ต่างๆ ส่งแพทย์พยาบาลมาประจ้าจุด รวมทั้งเตรียมความพร้อมเรื่องจุดคัดกรอง
ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) ส่วนบริเวณสวนสันติชัยปราการ กระทรวงสาธารณสุขและ
ภาคเอกชน จัดทีมแพทย์ราว 300 คน ดูแลประชาชน แนะน้าผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธี 
ขอให้เตรียมน้้าดื่ม อุปกรณ์ป้องกันความร้อนมาด้วย 

- 

 
คมชัดลึก แนวหนา้ มติชน 
ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ 

เว็บไซต์ไทยโพสต์ 
เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น 

เว็บไซต์ thaiquote 
เว็บไซต์ mcot.net 
ผู้จัดการออนไลน ์

แถลงการณ์ส านักพระราชวัง 
    -ส้านักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า 
ทรงมีพระอาการเจ็บพระนาภี (ท้อง) และมีพระปรอท (ไข้) ผลการตรวจพบว่ามีการอักเสบติดเช้ือ
ของกระเปาะของพระอันตะ (ล้าไส้ใหญ่) คณะแพทย์จึงถวายการรักษาด้วยพระโอสถปฏิชีวนะ และ
ขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง  

- 

 
เดลินิวส์ เว็บไซต์ PPTV 
เว็บไซตค์มชัดลึก mthai 

 

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
   -เสนอข่าว รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ควรแยกพิจารณาสาร
ทั้ง 3 ชนิดเพราะเป็นคนละประเภท ระดับความเป็นพิษไม่เท่ากันและการใช้แตกต่างกัน รัฐควรเร่ง
จัดเวทีให้ผู้แทนฝ่ายหนุนและฝ่ายต้านน้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาเสนอให้ประชาชนได้รับทราบ
เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยต้องน้าเสนอปัญหา ผลกระทบ และทางแก้ไขท่ีเป็นข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง ผู้บริหารควรรับฟังข้อมูลให้รอบด้าน หากมีมติ
แบน 3 สารเคมีนี้ จะท้าให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ ต้องใช้สารเคมีตัวอื่นที่มีราคาแพงกว่าและใช้
ปริมาณมากกว่า ท้าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นผลผลิตราคาสูงขึ้นตาม กระทบถึงภาคการส่งออก  
ส่วนกลุ่มทุนและพ่อค้าไม่ได้รับผลกระทบเพราะสามารถขายสารตัวอื่นแทนได้ 

- 

มติชน กรุงเทพธุรกิจ 
เดลินิวส์ แนวหน้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    -เสนอข่าว มูลนิธิชีววิถีโพสต์ข้อความในเพจ กรณีสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย 
(TAITA) ระบุว่าหากยกเลิกใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด รัฐบาลควรให้เวลาภาคเอกชนและ
เกษตรกรปรับตัวอย่างน้อย 2 ปี ระบุว่า สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย คือส้านักงาน
สาขาของครอปไลฟ์ซึ่งเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทผลิตและค้า 
สารพิษทางการเกษตรและพืชจีเอ็มโอ มีสมาชิกเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก ได้แก่ มอนซานโต้-ไบเออร์ 
เจ้าของผลิตภัณฑ์ราวด์อัพ (ไกลโฟเซต) และ ซินเจนทา เจ้าของผลิตภัณฑ์กรัมม็อกโซน  
(พาราควอต) เป็นต้น 
    -แหล่งข่าวจาก คกก.วัตถุอันตราย กล่าวว่า วันที่ 22 ต.ค.นี้ยังมีการประชุมตามก้าหนดเดิม  
โดยขณะนี้ ก.เกษตรฯ ยังไม่ส่งวาระแบนสารทั้ง 3 ชนิดเข้าสู่การพิจารณาของ คกก.วัตถุอันตราย  
แต่ส่งหนังสือรับรองมติของคณะท้างาน 4 ฝ่าย ที่ให้การแบนมีผล 1 ธ.ค. 2562 มาแทน 
    -นายฐปนรมย์ แจ่มใส กรรมการบริหาร บ.วอน ซิสเต็มส์ ท้าหนังสือถึง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ 
ปลัด ก.เกษตรฯ ระบุว่า ศึกษาการใช้จุลินทรีย์ก้าจัดวัชพืชตั้งแต่ปี 2547 โดยน้าไปใช้ในแปลงจริง
ของเกษตรกรที่ ต.ดอนกล่้า อ.สรรพยา จ.ชัยนาท พบว่า สามารถทดแทนสารพาราควอตได้ดีกว่า  
ไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ส่งเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วม
ทดสอบ เพราะเคยขอจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วแต่ไม่ได้รับอนุญาต  

- 

มติชน     -เสนอข่าว นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ เลขาสมาคมชาวนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ.พิจิตร 
กล่าวสนับสนุน รมว.สธ.แบนท้ัง 3 สารเคมี เพราะท้าลายดิน ท้าลายน้้า คนที่ผลิตส่วนใหญ่ป่วยเป็น
โรคมะเร็ง รวมถึงคนท้องพบว่าเด็กออกมามีความผิดปกติ  

 

ประจ าวันที่ 

18 ตลุาคม 2562 
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 คดีทุจริตคอมฯ 900 ล้านบาท  - 
ไทยโพสต ์    -เสนอข่าว พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ กรณีคุณหญิงสุดารัตน์ 

เกยุราพันธุ์ ร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ให้ เปิดเผยข้อมูลหลักฐานในคดีจัดซื้อคอมพิวเตอร์  สธ.  
900 ล้านบาท ว่า ป.ป.ช.ก้าลังพิจารณายื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เนื่องจาก ป.ป.ช. 
ต้องคุ้มครองข้อมูลตามกฎหมายของ ป.ป.ช. ซึ่งขัดกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
ที่เน้นเปิดเผยข้อมูลเป็นหลัก  

 

 
มติชน ไทยรัฐ 

โรคพิษสุนัขบ้า 
    -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคพิษสุนัข
บ้า ปี 2562 ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย เป็นชาย อายุ 32 ปี ที่ จ.บุรีรัมย์ ถือเป็นรายที่ 3 
ของปีนี ้จากการสอบสวนโรคพบว่า มีประวัติดื่มเหล้าเป็นประจ้า ถูกสุนัขกัดหลายครั้งแต่ไม่ได้ไปพบ
แพทย ์แนะน้าเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรปฏิบัติ ดังนี ้1.น้าสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน 2.ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออก
นอกบ้านตามล้าพัง 3.พาสัตว์เลี้ยงไปท้าหมันเมื่อไม่ต้องการให้มีลูก และ 4.ลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัด
หรือท้าร้าย ด้วยหลัก 5 ย. คือ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ และอย่ายุ่ง ส่วนประชาชน
ที่ถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน หรือเลียบริเวณแผล แม้เพียงเล็กน้อย ต้องรีบล้างแผล ใส่ยา กักหมา  
หาหมอ ฉีดวัคซีนให้ครบชุด 

- 

 
ไทยโพสต์ แนวหน้า 

โครงการ To Be No.1 
    -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า To Be Number One Teen 
Dancercise Thailand Championship 2020 เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี จะเริ่มครั้งแรกที ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9-10 พ.ย. 62 ณ ห้องสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 2 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 16-17 พ.ย. 62 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี  
ครั้งที่ 3 ภาคใต้ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ  
14-15 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ และ ครั้งที่ 5 กทม. 
และปริมณฑล 21-22 ธ.ค. 62 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ กทม. 

- 

 กัญชาทางการแพทย์ - 
มติชน ไทยโพสต์ กรม

ประชาสมัพันธ์  
เว็บไซต์แนวหน้า 
เว็บไซตสยามรัฐ 

  -เสนอข่าว สสจ.บุรีรัมย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง รพ.คูเมือง กับ รพ. และ
วิสาหกิจชุมชนใน จ.บุรีรัมย์ 7 แห่ง เพื่อปลูกกัญชาส่งให้รพ.คูเมืองผลิตสารสกัดกัญชา ประกอบด้วย 
รพ.นางรอง กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า อ.เมืองบุรีรัมย์, รพ.โนนดินแดง กับวิสาหกิจ
ชุมชนไร่เพื่อนคุณ อ.ประโคนชัย, รพ.ละหานทราย กับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ละหานทราย, รพ.สตึก กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเสราะตึก อ.สตึก , รพ.พุทไธสง กับ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพุทไธสง อ.พุทไธสง, รพ.บุรีรัมย์ กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า 
อ.เมืองบุรีรัมย์ และ รพ.บ้านกรวด กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานไร่กิ่งทอง อ.บ้านกรวด     
พร้อมทั้งมอบป้ายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แก่รพ.ทั้ง 23 อ้าเภอ 

 

บ้านเมืองออนไลน ์
ผู้จัดการออนไลน ์

กรมประชาสัมพันธ ์

   -เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้
กัญชาทางการแพทย์ ส้าหรับพยาบาลวิชาชีพ เขตฯ 8 อุดรธานี รุ่นที่ 1 จ้านวน 105 ราย 

 

ผู้จัดการออนไลน ์   -เสนอข่าว ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ สาขาวิชาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ยืนยันว่า สารสกัดกัญชาไม่ช่วยรักษาโรคหืด โดยผลวิจัย
ต่างประเทศพบว่าสาร THC ช่วยขยายหลอดลมในคนสุขภาพดีช่ัวคราว แต่ท้าให้ผู้ป่วยหอบหืด
อาการแย่ลงเฉียบพลัน และผู้ป่วยหอบหืดที่ใช้กัญชามีอัตราการใช้ยาพ่นมากกว่าคนทีไ่ม่ใช้กัญชา 

 

 โครงการรับยาใกล้บ้าน - 
ไทยรัฐ มติชน 

เว็บไซตค์มชัดลึก 
เว็บไซต์ประชาไท 
เว็บไซตไ์ทยโพสต ์

  -เสนอข่าว นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า โครงการรับยาใกล้บ้านมี รพ. 
เข้าร่วมโครงการ 35 แห่ง และร้านยาเข้าร่วมโครงการ 300 ร้าน โดยใช้รูปแบบที่ 1 คือ รพ.จัดยาให้
ร้านยา 27 แห่ง และรูปแบบที่ 2 คือ รพ.ส่งยาส้ารองไว้ที่ร้านยาเพื่อให้จัดยาให้ผู้ป่วย 8 แห่ง  
มีผู้ป่วยรับบริการรวม 22 ราย และมีรพ.เตรียมเข้าร่วมโครงการเดือนพ.ย 2562–ม.ค. 2563 จ้านวน 
16 แห่ง โดยมีข้อสังเกตว่ารพ.ในเขตกทม.เข้าร่วมโครงการน้อย ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้น  
ส่วนรูปแบบการจัดบริการควรพัฒนาเป็นรูปแบบที่ 3 คือ ร้านยาเป็นผู้จัดซื้อและส้ารองยารวมทั้ง
จ่ายยาให้กับผู้ป่วยตามใบสั่งแพทย์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของระบบได้อย่างแท้จริง 

 



                                         3 
สื่อ ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

   ด้าน รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรติดตามการใช้ยา
ทุกเดือน เนื่องจากพบปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรัง บางครั้งใช้ยาไม่ถูกต้องท้าให้
มียาเหลือ หากสามารถส่งกลับรพ.ได้จะท้าให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์มากท่ีสุด 

 พบวัตถุเจือปนในเคร่ืองด่ืม - 
เว็บกระปุก 

เว็บไซตเ์ดลินิวส ์
  -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซื้อโกโก้ปั่น 2 แก้ว จากร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน สาขาอาคารจีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ เพลส และพบว่ามีเกล็ดของแข็งสีใสปนอยู่ในเครื่องดื่ม ซึ่งทางร้านช้ีแจงว่าเกิดจาก
คุณภาพน้้าแข็งไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก้าหนด และได้สั่งการให้ผู้ผลิตน้้าแข็งทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพทั้งหมด      
   ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบร้านดังกล่าวและผู้ผลิตน้้าแข็ง เบื้องต้นจะตักเตือนและแนะน้า
วิธีแก้ไข ป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งหากพบความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกอาจเพิก
ถอนใบอนุญาต โดยหลังมีการตักเตือนร้าน มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นช่ืนชมในการรีบสั่งให้อเมซอน
เร่งแก้ไขปัญหา และบางส่วนไม่เช่ือว่ากรมอนามัยจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้จริง 

 

 สมุนไพรโฆษณาเกินจริง - 
เดลินิวส ์

เว็บไซตเ์ดลินิวส ์
  -เสนอข่าว นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมี
โฆษณายาสมุนไพรทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่อหลักแบบเกินจริง บางส่วนไม่ได้รับการรับรองจาก 
อย. และลักลอบใส่สารต้องห้ามท้าให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพ โดยชมรมฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ยาสมุนไพรเดือนละไม่ต่้ากว่า 20 ราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ อย. 
รวมทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก แพทย์แผนปัจจุบัน ต้องร่วมกันด้าเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลทั้งยาสมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน 

 

 กฎหมายบริจาคอวัยวะ - 
ข่าวสดคอลมัน์ บ.ก.

ตอบจดหมาย 
  -เสนอจดหมายจากผู้ใช่นามว่า ปลากริม ไม่เห็นด้วยกับนโยบายบริจาคอวัยวะอัตโนมัติ ที่จะออกเป็น
กฎหมายให้บริจาคอวัยวะตั้งแต่แรกเกิด เนื่องจากเมื่อเกิดการเสียชีวิตจริง ญาติอาจไม่ยอมให้ และ
แพทย์ไม่อยากมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้อง และเสนอให้ประชาสัมพันธ์โน้มน้าวให้คนสนใจและเห็น
ประโยชน์ของการบรจิาค ด้านเจ้าของคอลัมน์เห็นด้วยว่า ควรจะรณรงค์ให้สมัครใจดีกว่าออกกฎหมายบังคับ 

 

 
มติชน 

ความร่วมมือผลิตนักกิจกรรมบ าบัด 
   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล 
อธิการบดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และ รศ.นพ.วีระ
ศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบ้าบัด ซึ่งปัจจุบัน
ยังมีปัญหาขาดแคลน ท้าให้ผู้ป่วย ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงบริการ โดยเป็นความร่วมมือทั้งทางด้าน
วิชาการ กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรครอบคลุมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสห
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง อาคารสถานท่ี ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบ้าบัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพที่สูงข้ึน  

- 

 
สยามกีฬา 

เว็บไซต์ TNN 

ก้าวคนละก้าว ช่วย รพ.ภาคใต้ 
    -เสนอข่าว ตูน บอดี้สแลม พร้อมด้วยทีมงานก้าวคนละก้าว จะออกวิ่งครั้งใหม่ 24-27 ต.ค.นี้ เป็น
การวิ่งผลัดระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร เพื่อน้ารายได้ทั้งหมดไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 
7 รพ.ภาคใต้ ได้แก่ รพร.สายบุรี รพ.ตรัง รพ.กระบี่ รพ.ตะกั่วป่า รพ.พังงา รพ.มหาราช
นครศรีธรรมราช และ รพ.วชิระภูเก็ต  

- 

 


